



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

THÔNG TIN KÌ NÀY

- Chào mừng và báo cáo của Hiệu Trưởng
- Cuộc thi tìm hiểu doanh nghiệp IGCSE
- Kết quả IOE (Anh văn trực tuyến)
- Mục tiêu học tập toàn trường

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Chúc Mừng Năm Mới

Kính gửi Quý phụ Huynh

Thay mặt toàn thể các em học sinh, nhân viên và Ban Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Kinderworld, tôi xin được gửi đến Quý phụ Huynh cùng gia đình lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng trong năm mới. Chúng tôi tin rằng năm mới sẽ đem lại nhiều cơ hội và thành công mới đến tất cả chúng ta.

Học kì 2 đã trôi qua với nhiều hoạt động và dự án thú vị. Điều quan trọng nhất chính là các em đã học tập rất chăm chỉ, hầu như tất cả đều cố gắng hơn rất nhiều và giờ chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả thi học kỳ 1 của các em.

Một vài lưu ý:

- 26/1 đến 30/1 – Họp Phụ Huynh Giáo Viên của khối Mẫu Giáo – thông tin chi tiết trong thư gửi về nhà
- 4/2 – Họp phụ Huynh Giáo viên lớp 1 đến IGCSE vào lúc 6 giờ tối
- Quý phụ Huynh sẽ được nhận bảng điểm báo cáo tình hình học tập của các em học sinh vào buổi họp hôm đó. Chúng tôi khuyến khích Pphụ Huynh trực tiếp đến lấy bảng điểm và thảo luận thêm về tình hình học tập của các em học sinh với Giáo viên.

Xin chúc mừng các em học sinh đã tham gia vào kì thi Tiếng Anh trực tuyến trên mạng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Nhà trường rất tự hào về em Raymond, Lớp 3 song ngữ, đã giành giải nhất trong cuộc thi!

Xin gửi đến Quý phụ Huynh, các em cùng toàn thể nhân viên nhà trường một kì nghỉ Tết thật ấm áp

Dudley Schroeder
Hiệu Trưởng



Ảnh trên: Chúc mừng các em đã tham gia cuộc thi tiếng anh trực tuyến. Các em học sinh đã thi đấu và hoàn thành tốt phần thi của mình!!



Ảnh trên: Thí sinh chiến thắng của cuộc thi. Tìm hiểu thêm thông tin ở trang 3.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn

Cuộc thi tìm hiểu về doanh nghiệp của IGCSE

Đây là lần đầu tiên Trường Vũng Tàu đăng cai tổ chức cuộc thi liên trường SIS để tìm hiểu về kinh doanh dành cho các em học sinh IGCSE. Cuộc thi đã có sự tham gia của các em học sinh từ các Trường SIS ở Đà Nẵng, Nam Sài Gòn, và Vũng Tàu. Mục tiêu của cuộc thi là nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh IGCSE2 áp dụng kiến thức đã học trong năm vào các tình huống kinh doanh thực tiễn. Các em đã lên chiến lược quảng cáo cho sản phẩm: Bayer One Day Teen multi-vitamins và có một bài thuyết trình ngắn khoảng 20 phút để thuyết phục ban giám khảo gồm thầy Clinton Jacob và cô Michelle Luckett. Thầy Clinton với vốn hiểu biết rộng về luật thương mại và Kỹ năng thuyết trình đã cho các em nhiều nhận xét bổ ích. Ngoài ra các em cũng đã rút ra được nhiều bài học quý báu từ cô Michelle với sự am hiểu sâu sắc về môn Kinh Doanh.

Các em đã tạo nên một bầu không khí nửa căng thẳng nửa phấn khích trong hội trường. Niềm vui trong trận đấu (bóng ném và đá banh) đêm hôm trước đã sớm nhường chỗ cho sự nghiêm túc của phần thi ngày hôm sau. Đầu tiên là phần thi thuyết trình của Trường Đà Nẵng với chỉ một nhóm. Trường Vũng Tàu rất vui mừng chào đón sự trở lại của Cloe and Hannah Montoya, vốn là 2 bạn học sinh cũ của trường chúng ta, và thật vui khi các em có cơ hội gặp lại bạn cũ. Với sự giúp đỡ của Samuel Lee, nhóm Đà Nẵng đã có một bài thuyết trình thú vị đáp ứng được những kỹ năng thuyết trình cơ bản trong môn Viễn cảnh Toàn cầu.

Tiếp theo là phần thi của Trường Nam Sài Gòn, đại diện bởi 3 nhóm khác nhau, cùng với sự giúp đỡ của một số anh chị trong chương trình cấp độ A. Bài thuyết trình của các em Trường Nam Sài Gòn thật sự rất thuyết phục. Phần thi thuyết trình vô cùng tuyệt vời, các em đã đưa ra một lời giải thích ấn tượng về chiến lược 4 P trong kinh doanh, thậm chí còn trình bày một số hình ảnh và clip tự làm về một sản phẩm mẫu với kích thước thực.

Vũng Tàu được chia làm 2 nhóm, nhóm 1 gồm Kim, Jaiden and Rachel (IGCSE 1), nhóm 2 gồm Betty, Uyen and Bill (IGCSE 2). Các em đã cho thấy sự hiểu biết cũng như kỹ năng thuyết trình tuyệt vời của mình trong lãnh vực Marketing. Trải nghiệm này sẽ cung cấp cho các em những kỹ năng thuyết trình cần thiết có thể áp dụng ở những bậc học cao hơn.



Ảnh trên: Các em của Saigon South có phần thi thuyết trình với chiến thắng thuyết phục của mình.



Ảnh trên: Học sinh Vũng Tàu và Đà Nẵng vui đùa với nhau sau một vài giờ thi căng thẳng trước đó!



Ảnh trên: Xây lâu đài nào! Đây là Kim đang đào kênh rãnh cho nước thoát khi sóng biển tràn vào!

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Ảnh trên: **Đội chiến thắng!** Saigon South (đội 2) đã giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi. Các đội đã ghi được số điểm gần như ngang bằng nhưng đội này đã có một chút chênh lệch giữa kĩ năng thuyết trình của các em.



Ảnh trên: Tranh vui nhộn từ Lớp 1 của chúng ta.



Ảnh trên: Các em học sinh Đà Nẵng đang diễn thuyết về chiến lược quảng cáo trước khán giả, ban giám khảo và các bạn.

Sau một ngày thi thuyết trình căng thẳng, các em học sinh di chuyển ra biển. Ở đây các em tha hồ được thư giãn, trò chuyện với các bạn trường khác và thưởng thức những món ăn Việt Nam với lẩu hải sản ngon tuyệt. Các em nghịch nước, nghịch cát, thậm chí còn bày trò thi xây lâu đài cát. Cuối cùng người chiến thắng là đội Trường Nam Sài Gòn (đội 2). Xin chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành rất tốt cho kì thi và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng tham gia vào kì thi năm sau tại Đà Nẵng.

Kết quả kì thi tiếng anh trực tuyến

Như đã nhắc đến trong kỳ trước, một số các em học sinh hệ Song Ngữ (SVIS) đã tham gia kì thi Tiếng Anh trực tuyến cùng với các em học sinh trường khác tại Vũng Tàu. Dưới đây là kết quả của kì thi, các em đã hoàn thành rất tốt!

Raymond = Giải nhất (trong số 212 học sinh lớp 3 của thành phố Vũng Tàu)

Kartini = Giải năm (trong số 248 học sinh lớp 4 của thành phố Vũng Tàu)

Kim = thứ 34 (trong số 224 học sinh lớp 5 của Vũng Tàu)

Mark = thứ 30 (trong số 219 học sinh lớp 6 của Vũng Tàu)

Cathy = thứ 52 (trong số 219 học sinh lớp 6 của Vũng Tàu)

Linda = thứ 127 (trong số 201 học sinh lớp 7 của Vũng Tàu)

Muoi = thứ 96 (trong số 171 học sinh lớp 8 của Vũng Tàu)

Thông tin cập nhật từ lớp học

Các em học sinh lớp 1 đã hết sức nỗ lực để cải thiện kỹ năng Toán, Khoa Học và Tiếng Anh. Cùng lúc đó các em cũng thể hiện được sự tiến bộ trong môn Hội Họa. Các em được học các thể loại khác nhau như cách dùng màu nước, bút lông, bút màu và màu vẽ. Gần đây nhất các em đã vẽ một bức tranh ghép bằng sự sáng tạo của riêng mình. Các em vẽ rồi dùng những mẫu giấy màu nhỏ dán lại với nhau tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa và vui mắt. Tưởng rằng đây không phải là một công việc đơn giản, thế nhưng các em đã hoàn thành một cách xuất sắc!



Ảnh trên: Đây là phần thưởng cho người thắng cuộc: cúp, kỉ niệm chương và bảng thành tích chiến thắng của trường.



Ảnh trên: Cùng nhau xây lâu đài cát. Đó là một ngày đẹp trời ở Bãi Sau Vũng Tàu. Nhiệm vụ của các em là phải sáng tạo ra một lâu đài cát với các vật dụng nhỏ được cung cấp. Học sinh của các Trường được chia đều vào các nhóm nhằm giúp các em kết thêm nhiều bạn mới. Ý tưởng của cuộc thi Tìm hiểu về doanh nghiệp là để cho các em thể hiện kiến thức đã được học và xây dựng các mối quan hệ mới.



Mục tiêu học tập toàn trường

Một trong những trọng tâm cuối của Mục Tiêu Học Tập Toàn trường chính là những điều mà hầu hết các trường quốc tế đều nỗ lực để đạt được.

Học sinh mang tư tưởng hội nhập toàn cầu hóa được thể hiện qua:

- Sự hiểu biết, tôn trọng văn hóa mình và văn hóa bạn.
- Thể hiện tinh thần và cách sống của một người công dân tốt cũng như nghĩa vụ xã hội thông qua hoạt động phục vụ cộng đồng.
- Hiểu rõ tầm quan trọng của các hoạt động bổ ích trong phong cách sống.
- Hiểu biết và thực hành được bài học đạo đức.

Hầu hết tất cả các em học sinh sau khi tốt nghiệp tại SIS, đều sẽ đi du học, vì vậy việc hiểu được sự quan trọng của việc toàn cầu hóa là cần thiết. Các em cần trân trọng và thấu hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau, thích ứng và giao tiếp được trong những tình huống xã hội khác biệt với văn hóa mình.

Bộ môn Viễn cảnh Toàn Cầu của chương trình IGCSE đáp ứng được yêu cầu trên. Chương trình học 2 năm mở ra một cơ hội tìm hiểu về thế giới xung quanh cho các em học sinh, khám phá cũng như tìm hiểu về hiện trạng toàn cầu. Từ những cuộc xung đột tại Iraq cho đến văn hóa làng xã Việt Nam, tất cả những điều này cho phép các em có những tư duy tốt hơn ở tầm địa phương, quốc gia và quốc tế.

Kì thi

Những áp lực căng thẳng trong kỳ thi gần như sắp kết thúc và kết quả sẽ sớm được thông báo cho các em. Kỳ thi học kì 1 là bài thi kiểm tra lại kiến thức cũng như sự hiểu biết của các em đã học được trong suốt học phần 1 và 2. Các em học sinh IGCSE2 có bài thi thử, dù có vẻ hơi khó nhưng điều này sẽ giúp các em chuẩn bị tốt hơn trong kỳ thi của mình trong tháng Năm sắp tới. Các em được thi trong một môi trường thi đúng chuẩn và đều hoàn thành bài thi đúng giờ. Quả thật đó là một tuần rất dài và các em xứng đáng được khích lệ vì sự cố gắng và nỗ lực của mình.

Các ngày quan trọng

- **Biểu diễn văn nghệ Tết:** 5/2 lúc 09h30-11h30 – xin vui lòng xem các email trước để biết thêm thông tin chi tiết.
- **Ngày cuối của khóa:** 6/2 – Một kì nghỉ vui vẻ và Chúc Mừng Năm Mới!
- **Hop Phu huynh Giáo viên:** 4/2 vào lúc 6h chiều